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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

ของ 

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จ ากดั(มหาชน) 

 

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 (“การประชุม”) ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัองัคารท่ี 30 เมษายน 2562 
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส เลขท่ี 1242/469 ถนนเอกชัย ต าบลมหาชัย อ าเภอเมือง 
จงัหวดัสมุทรสาคร ประเทศไทย  

เร่ิมการประชุมเวลา 14.00 น. 

หม่อมหลวงเติมแสง  สรรพโส ประธานกรรมการบริษทัเป็นประธานท่ีประชุม โดยมีกรรมการ 
ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษาทางการเงิน และท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. หม่อมหลวงเติมแสง  สรรพโส ประธานกรรมการบริษทั 

2. นายดุษิต จงสุทธนามณี กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3. นางสาวศุภมาส อิศรภกัดี รองประธานกรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริหาร 
และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

4. นางสาวเรณุมาศ อิศรภกัดี กรรมการบริษทั รองประธานกรรมการบริหาร และรอง
กรรมการผูจ้ดัการ 

5. นายพชร พรรธนประเทศ กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร 

6. นายวฒิุชยั อนนัตกุล กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร และ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 

 

 

 

 

               บริษัท ดีโอดี  ไบโอเทค จ ากดั(มหาชน) 
                     เลขที ่111 หมู่ที่ 2 ต าบลท่าจีน อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวดัสมุทรสาคร 74000 

           111 Moo 2 TambonThachin, Amphurmuangsamutsakhon, Samutsakhon 74000 
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กรรมการบริษัทท่ีไม่ได้มาเข้าร่วมประชุม 

1. นางอาภาภรณ์ โกศลกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2. นายพงษเ์ทพ ถิฐาพนัธ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 

ผู้บริหารของบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวสุวารินทร์ กอ้นทอง รองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน 

2. นายศุภกร อุณหไพบูลย ์ เลขานุการบริษทั 

 

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีล้อยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 

1. ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข  

 

ท่ีปรึกษาทางการเงินจาก บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

1. คุณสัมฤทธ์ิชยั ตั้งหะรัฐ  

 

ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ส านักงานกฎหมายสรรประเสริฐ จ ากัด 

1. นายวงศว์วิฒัน์ เหมะ  

 

เลขานุการบริษัท กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ของ
บริษทั และแจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 30 ราย และโดยการมอบ
ฉันทะจ านวน 24 ราย รวมเป็นผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมจ านวน 54 ราย ถือหุ้นรวมกนัทั้งส้ิน 275,985,718 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.3136 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษทัจ านวน 410,000,000 หุ้น 
ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั  

หม่อมหลวงเติมแสง  สรรพโส ประธานกรรมการบริษทั ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม (“ประธาน
ฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 และกล่าวตอ้นรับท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการ
เงิน ผูส้อบบัญชีของบริษัท และผูถื้อหุ้นท่ีได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2562 ซ่ึงวนัน้ีก็ยงัตรงกบัวนัมหามงคลของประเทศอีกดว้ย  
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ประธานฯ ไดข้อให้เลขานุการบริษทัเป็นผูอ้ธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการด าเนินการ
ประชุม 

พระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ก าหนดว่า ในการออกเสียง
ลงคะแนนของผูถื้อหุ้น หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียง 1 เสียง การลงคะแนนเสียงให้กระท าโดยวิธีการชูมือ 
เวน้แต่ผูถื้อหุ้นอยา่งนอ้ย 5 คนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติให้ลงคะแนนลบัก็ให้ลงคะแนนลบั เน่ืองจากมีผู ้
ถือหุ้นอย่างน้อย 5 คนร้องขอ ท่ีประชุมจึงได้ลงมติให้การออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุ้นเป็นวิธีการ
ลงคะแนนลบั ซ่ึงจะกระท าโดยการลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียงส าหรับแต่ละวาระการประชุม 
โดยไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดคดัคา้นการลงคะแนนเสียงโดยวิธีการลงคะแนนลบัดงักล่าว จึงสรุปวา่ท่ีประชุมลง
มติเห็นชอบกับวิธีการลงคะแนนลบัโดยการลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระการ
ประชุม 

เลขานุการบริษทัแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบเก่ียวกบัวธีิการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดงัน้ี 

ในการออกเสียงลงคะแนน จะนบั 1 หุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 เสียง 

ผูถื้อหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนวา่ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทาง
หน่ึงเท่านั้น 

เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้น บริษทัไดน้ าระบบบาร์โคด้มาใชใ้นการนบัคะแนนเสียง ซ่ึง
จะช่วยให้ขั้นตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอยา่งรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยในการลงคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระ ให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง พร้อมลง
นามก ากบัไว ้และส่งมอบบตัรลงคะแนนเสียงใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัเพื่อนบัคะแนนเสียงต่อไป ส าหรับผู ้
ถือหุ้นท่ีเห็นด้วย ไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง (ยกเวน้วาระท่ี 6 เก่ียวกับการแต่งตั้ ง
กรรมการ) 

ในการนบัคะแนนเสียง (ยกเวน้วาระท่ี 6) บริษทัจะเก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีไม่
เห็นดว้ย และงดออกเสียง และจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และจากบตัรเสีย มาหกัออกจาก
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ส าหรับวาระท่ี 6 เก่ียวกบัการแต่งตั้งกรรมการ ให้ผูถื้อหุ้นทุกรายลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน
เสียง ไม่วา่จะเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง พร้อมลงนามก ากบัไว ้และส่งมอบบตัรลงคะแนนเสียง
ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัเพื่อนบัคะแนนเสียงต่อไป 

มติของท่ีประชุม จะถือตามคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เวน้แต่เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน ซ่ึงจะไดมี้การแจง้ให้ท่ีประชุมทราบก่อนลงคะแนนเสียงในวาระ
นั้น ๆ 

นอกจากน้ี เพื่อให้การประชุมเป็นไปอยา่งโปร่งใสและสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัท่ีดีในการประชุมผู ้
ถือหุ้น ประธานฯ ไดเ้ชิญท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั ส านกังานกฎหมายสรรประเสริฐ จ ากดั ท าหนา้ท่ีดูแล
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การประชุมผูถื้อหุ้นให้ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั และเชิญผูถื้อหุ้นร่วมเป็นพยานในการ
นบัคะแนนเสียง  

ก่อนเร่ิมพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ เลขานุการบริษทัสอบถามผูถื้อหุ้นวา่มีขอ้สงสัยอนัใดเก่ียวกบั
หลกัเกณฑ ์และวธีิการออกเสียงหรือไม่ 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความเห็น 

ประธานฯ ไดข้อใหท่ี้ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

วาระที ่1 ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

ไม่มี 

 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซ่ึงจัดขึ้นเม่ือวันที่ 28 มีนาคม 
2561 

เลขานุการบริษทัแจง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 
ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2561 ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่มีการบนัทึกไวถู้กตอ้ง ตรง
ตามมติของท่ีประชุมแลว้ และขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2561 ดงักล่าว ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี  

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม 

ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ยจ านวน 277,311,818 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 100 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่เห็นดว้ยจ านวน ไม่มี 

งดออกเสียงจ านวน ไม่มี 

บตัรเสียจ านวน ไม่มี 

มติที่ประชุม:  ท่ีประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ตามท่ีเสนอทุกประการ 
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วาระที ่3 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2561 

เลขานุการบริษทัแจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัทได้จดัท ารายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการ
ด าเนินงานของบริษทัในปี 2561 ตามรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2561 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้พร้อม
หนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง รองกรรมการผูจ้ดัการสายบัญชีและ
การเงิน กล่าวถึงภาพรวมและผลการด าเนินงานของบริษทัในปี 2561 โดยสรุปดงัน้ี 

 

(หน่วย: ล้านบาท) งบการเงินรวม * 

ปี 2561 

ปี 2560 เพิม่ขึน้ / 
(ลดลง) 

% 
เปลีย่นแปลง 

รายไดจ้ากการขาย  666.36 387.35 279.01 72.03% 

รายไดอ่ื้น  6.76 1.21 5.54 458.11% 

รายได้รวม  673.12 388.56 284.55 73.23% 

ตน้ทุนขาย  256.50 155.02 101.48 65.46% 

ค่าใชจ่้ายในการขาย  30.19 15.79 14.39 91.13% 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  75.07 67.23 7.84 11.67% 

ตน้ทุนทางการเงิน  3.73 3.51 0.23 6.42% 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  307.62 147.01 160.61 109.25% 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 2.37 4.83 -2.46 -50.96% 

ก าไรสุทธิส าหรับปี  305.26 142.19 163.07 114.69% 

อตัราก าไรขั้นตน้  61.51% 59.98% 1.53%  

อตัราก าไรสุทธิ  45.50% 36.59% 8.91%  

* หมายเหตุ งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 แสดงเป็นงบการเงินรวม เน่ืองจากมีการ
จดัตั้งบริษทัยอ่ย เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2561 

นางสาวสุวารินทร์ กอ้นทอง ช้ีแจงเพิ่มเติมเก่ียวกบังบก าไรขาดทุนของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 ดงัน้ี 
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รายไดจ้ากการขาย 

บริษทัมีรายไดจ้ากการขายในปี 2561 จ านวน 666.36 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน
จ านวน 279.01 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 72.03 สาเหตุหลกัมาจากค าสั่งซ้ือต่อเน่ืองจากลูกคา้รายเดิมและ
รายใหม ่

ตน้ทุนขายและอตัราก าไรขั้นตน้  

บริษทัมีตน้ทุนขายในปี 2561 จ านวน 256.50 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 
101.48 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 65.46 การเพิ่มข้ึนของตน้ทุนขายสอดคลอ้งกบัการเพิ่มข้ึนจ านวนมาก
ของรายไดจ้ากการขายในงวดน้ี โดยบริษทัมีอตัราก าไรขั้นตน้ในปี 2561 เท่ากบัร้อยละ 61.51 เพิ่มข้ึนจาก
งวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีร้อยละ 59.98 คิดเป็นการเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.53 โดยอตัราก าไรขั้นตน้ปรับตวัสูงข้ึน
จากการประหยดัต่อขนาดในการผลิต (Economies of Scale) 

ค่าใชจ่้ายในการขาย  

บริษทัมีค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2561 จ านวน 30.19 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน
จ านวน 14.39 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 91.13 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มข้ึนของค่านายหน้าตาม
ยอดขายท่ีเพิ่มข้ึน 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

บริษทัมีค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2561 จ านวน 75.07 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกนัของปี
ก่อนจ านวน 7.84 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 11.67 สาเหตุหลกัเกิดจากการเพิ่มข้ึนของค่าใช้จ่ายเก่ียวกบั
พนกังาน และผูบ้ริหารระดบัสูง ซ่ึงเป็นไปตามการปรับข้ึนเงินเดือนประจ าปี และการเพิ่มข้ึนของต าแหน่ง
ผูบ้ริหารระดบัสูงเพื่อรองรับกบัการขยายงานในอนาคต ประกอบกบัมีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการสอบทานธุรกิจ
ก่อนเขา้ซ้ือกิจการ 

ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ 

บริษัทมีก าไรสุทธิส าหรับปี 2561 จ านวน 305.26 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปีก่อน
จ านวน 163.07 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 114.69 โดยมีอตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 45.50 เพิ่มข้ึนเม่ือ
เทียบกบัปีก่อนท่ีเท่ากบัร้อยละ 36.59 สาเหตุหลกัมาจากผลของยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนมาก และอตัราก าไรขั้นตน้
ท่ีเพิ่มข้ึนอย่างมีนยัส าคญั ส่งผลให้บริษทัมีก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิเพิ่มข้ึนมากเม่ือเทียบกบัช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อน 

ทั้งน้ี งบแสดงฐานะทางการเงินส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สรุปได ้ดงัน้ี  

สินทรัพย ์

สินทรัพยร์วมของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจ านวน 1 ,406.64 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจ านวน 
952.44 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 209.69 เม่ือเทียบกับปีก่อน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ท่ีมีจ  านวน 
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454.21 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเน่ืองจากการขายหุน้เพิ่มทุน (IPO) ซ่ึงประกอบดว้ย การเพิ่มข้ึนของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 24.89 ลา้นบาท และเงินลงทุนชัว่คราวจ านวน 295.00 ลา้นบาท การเพิ่มข้ึน
ของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนจ านวน 14.70 ลา้นบาท การเพิ่มข้ึนของเงินลงทุนเผื่อขายจ านวน 401.26 
ลา้นบาท การเพิ่มข้ึนของเงินฝากประจ าใชเ้ป็นหลกัประกนั 15.07 ลา้นบาท การเพิ่มข้ึนของท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์จ านวน 16.09 ลา้นบาท และการเพิ่มข้ึนของเงินมดัจ าจ  านวน 150 ลา้นบาท เพื่อเขา้ไปศึกษาความ
เป็นไปไดใ้นการเขา้ลงทุนบริษทัแห่งหน่ึง 

หน้ีสิน 

หน้ีสินรวมของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจ านวน 222.38 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจ านวน 57.70 
ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 35.04 เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีจ านวน 164.68 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเกิดจากการ
เพิ่มข้ึนของเงินปันผลค้างจ่ายจากการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสุทธิสาหรับผลการ
ด าเนินงานงวดตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2561 ถึง 30 กนัยายน 2561 จ านวน 145.40 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม มี
การลดลงทั้งจ  านวนของการจ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน จ านวน 40.36 ลา้นบาท และการ
ลดลงของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน จ านวน 45.24 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของเงินรับล่วงหนา้ค่า
สินคา้เน่ืองจากในงวดปีก่อนไดรั้บเงินมดัจาค่าสินคา้จากลูกคา้รายใหม่รายหน่ึงท่ีมีปริมาณการสั่งซ้ือสูงมาก 
โดยบริษทัไดท้ยอยส่งมอบสินคา้ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ปี 2561 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจ านวน 1,184.26 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจ านวน 
894.74 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 309.04 เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีจ านวน 289.52 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมา
จากบริษทัมีก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 2561 จ านวน 306.27 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั จ านวน 
939.87 ลา้นบาท และบริษทัออกหุน้เพิ่มทุนจ านวน 55 ลา้นบาท 

เลขานุการบริษทัสอบถามว่าท่ีประชุมมีขอ้ซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ใน ว าระ น้ี  เป็ น ก าร ร าย ง าน ผ ล ก ารด า เนิ น งาน ข อ งบ ริษั ท ใน ปี  2561 ให้ ท่ี ป ระ ชุ ม 
ผูถื้อหุน้ทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 

ประธานฯ เชิญนายดุษิต จงสุทธนามณี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

นายดุษิต จงสุทธนามณี แจง้ต่อท่ีประชุมวา่บริษทัไดจ้ดัท างบการเงินรวมของบริษทัส าหรับรอบปี
บญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้ตามรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2561 ซ่ึงได้
จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี  
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ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การสอบทานความถูกตอ้งของงบการเงิน โดยไดมี้การประชุม
ร่วมกนักบัผูส้อบบญัชีของบริษทั เพื่อซักถามในประเด็นส าคญัต่าง ๆ ซ่ึงในภาพรวมเห็นว่างบการเงินท่ี
เสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นในคร้ังน้ีได้จัดท าตามมาตรฐานบัญชีท่ีถูกต้อง จึงได้เสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในคราวน้ี โดย
รายละเอียดเป็นไปตามท่ีปรากฎในรายงานประจ าปี 2561 ของบริษทั และท่ีรองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชี
และการเงินไดร้ายงานต่อท่ีประชุมในวาระท่ี 3 แลว้  

เลขานุการบริษทัสอบถามว่าท่ีประชุมมีขอ้ซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยท่ี
ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ยจ านวน 277,380,818 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 100 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่เห็นดว้ยจ านวน ไม่มี 

งดออกเสียงจ านวน ไม่มี 

บตัรเสียจ านวน ไม่มี 

มติที่ประชุม:  ท่ีประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมติังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงิน
ส ารองตามกฎหมาย 

ประธานฯ มอบหมายใหน้ายศุภกร อุณหไพบูลย ์เลขานุการบริษทัช้ีแจงต่อท่ีประชุม  

นายศุภกร อุณหไพบูลยร์ายงานต่อท่ีประชุมวา่บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดแ้ละหลงัหักส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมายก าหนด 
โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะข้ึนอยู่กบักระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนิน
ธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืม เง่ือนไขและขอ้ก าหนดในสัญญาต่าง ๆ ท่ีบริษทัผูกพนัอยู ่
รวมทั้งขอ้จ ากดัทางกฎหมาย ความจ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต  

ทั้งน้ี จากผลการด าเนินงาน ส าหรับปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีก าไรสุทธิตามงบ
การเงินรวม (ในส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่) จ  านวน 305.26 ล้านบาท และในระหว่างปีของผลการ
ด าเนินงาน บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลจ านวนสองคร้ัง รวมเป็นจ านวนเงิน 291.40 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นอตัราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ ร้อยละ 95.46 โดยสรุปดงัต่อไปน้ี 
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1. เงินปันผลระหวา่งกาลคร้ังท่ีหน่ึง จ  านวน 111.00 ลา้นบาท หรือ 0.37 บาทต่อหุ้น (300 ลา้น
หุน้) จ่ายจากก าไรสุทธิส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 โดยไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้
เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2561 

2. เงินปันผลระหวา่งกาลคร้ังท่ีสอง จ านวน 180.40 ลา้นบาท หรือ 0.44 บาทต่อหุ้น (410 ลา้น
หุน้) จ่ายจากก าไรสุทธิส าหรับงวดหกเดือนตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2561 ถึง 30 กนัยายน 2561 โดยไดจ่้ายเงิน
ปันผลดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2562 

เน่ืองจาก บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ขา้งตน้ท าให้ตามงบการเงินรวมปรากฏก าไร
สะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรคงเหลือ จ านวน 17.88 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัไดจ้ดัสรรเงินส ารองตามกฏหมาย
ไวค้รบถ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว จึงเสนองดจ่ายเงินปันผลประจ าปี และงดจดัสรรเงินส ารองตาม
กฏหมาย 

เร่ืองน้ีไดน้ าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรแจง้ให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดงักล่าว และเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติังด
จ่ายเงินปันผลประจ าปีและงดจดัสรรเงินส ารองตามกฏหมาย 

เลขานุการบริษทัสอบถามว่าท่ีประชุมมีขอ้ซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผล และงดจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย 
ของบริษทัตามท่ีเสนอ 

ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ยจ านวน 277,424,818 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.9978 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่เห็นดว้ยจ านวน 6,000 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0021 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียงจ านวน ไม่มี 

บตัรเสียจ านวน ไม่มี 

มติที่ประชุม:  ท่ีประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมติั งดจ่ายเงินปันผล และงดจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายของบริษทัตามท่ีเสนอทุกประการ 
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วาระที ่6 พจิารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ มอบหมายใหน้ายศุภกร อุณหไพบูลย ์เลขานุการบริษทัช้ีแจงต่อท่ีประชุม  

นายศุภกร อุณหไพบูลย ์แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 22 กรรมการจ านวน 1 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งออกตามวาระในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ในปัจจุบนั บริษทัมี
กรรมการทั้งส้ิน 8 ท่าน ดงันั้น กรรมการ 3 ท่าน จึงตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ปีน้ี ไดแ้ก่ 1. นางสาวเรณุมาศ อิศรภกัดี 2. นายพชร พรรธนประเทศ และ 3. นายวฒิุชยั อนนัตกุล   

นอกจากน้ี ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายดุษิต จงสุทธนามณี ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงเพิ่มเติมต่อท่ีประชุม 

นายดุษิต จงสุทธนามณี ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้
ด าเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติ คุณวุฒิ รวมถึง
องคป์ระกอบของจ านวนกรรมการทั้งหมดของบริษทั เห็นสมควรให้เสนอช่ือกรรมการบริษทัท่ีครบก าหนด
ออกตามวาระข้างต้นจ านวน 3 คน เขา้เป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระ โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบติั
ครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตาม
หลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือได้
พิจารณาโดยผา่นกระบวนการของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแลว้เห็นวา่กรรมการท่ี
ไดรั้บการเสนอช่ือทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบติัเหมาะสม เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้ง 
นางสาวเรณุมาศ อิศรภกัดี นายพชร พรรธนประเทศ และ นายวฒิุชยั อนนัตกุล ท่ีตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง  

ทั้งน้ี ประวติัของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัปรากฏในเอกสารแนบทา้ยซ่ึง
ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบติัของกรรมการแต่ละรายไดอ้ยา่งละเอียดถ่ีถว้น 
และเพื่อให้การลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใสและสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี จึงขอให้ผูถื้อหุ้นทุกราย ทั้งท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัร
ลงคะแนนเสียง พร้อมลงนามก ากบัไว ้และเจา้หน้าท่ีของบริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้น
หลงัจากลงคะแนนเสียงครบแลว้ 

เลขานุการบริษทัสอบถามว่าท่ีประชุมมีขอ้ซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการของบริษทัตามท่ีเสนอ 
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ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดงัน้ี 

นางสาวเรณุมาศ อิศรภักดี 

เห็นดว้ยจ านวน 276,411,318 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.9978 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่เห็นดว้ยจ านวน 6,000 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0021 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียงจ านวน 1,013,500 เสียง  

บตัรเสียจ านวน ไม่มี 

 

นายพชร พรรธนประเทศ 

เห็นดว้ยจ านวน 276,409,318 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.9978 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่เห็นดว้ยจ านวน 6,000 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0021 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลง คะแนน  

งดออกเสียงจ านวน 1,015,500 เสียง 

บตัรเสียจ านวน ไม่มี 

นายวฒิุชัย อนันตกุล 

เห็นดว้ยจ านวน 273,576,318 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.9722 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่เห็นดว้ยจ านวน 2,841,000 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 1.0277 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียงจ านวน 1,013,500 เสียง  

บตัรเสียจ านวน ไม่มี 

มติที่ประชุม:  ท่ีประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมติัแต่งตั้งกรรมการของบริษทั โดยมีคะแนนเสียงสูงสุดเรียงตามล าดบั ดงัน้ี  

1. นางสาวเรณุมาศ อิศรภกัดี 

2. นายพชร พรรธนประเทศ 

3. นายวฒิุชยั อนนัตกุล 
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วาระที ่7 พจิารณาอนุมัติเพิม่จ านวนกรรมการบริษัทและเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิม่เติม 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายดุษิต จงสุทธนามณี ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ช้ีแจงต่อผูถื้อหุน้ในวาระน้ี 

 นายดุษิต จงสุทธนามณี ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าบริษทัเห็นควรเพิ่มจ านวนกรรมการจาก 8 คน เป็น 9 
คนเพื่อรองรับการขยายตวัของกิจการในอนาคต ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นแผนการใชเ้งิน IPO นอกจากน้ี การท่ี
บริษทัจะมีการจดัตั้งบริษทัย่อยท าให้ตอ้งมีการจดัท าเงินการเงินรวม ท าให้คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ี
รับผิดชอบเพิ่มมากข้ึน ดงันั้นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงเห็นวา่ควรสรรหากรรมการ
เพิ่มเติมจ านวน 1 ท่าน โดยพิจารณาบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ คุณสมบติั คุณวุฒิ รวมถึงองค์ประกอบ
ข อ ง จ า น ว น ก ร ร ม ก า ร ทั้ ง ห ม ด ข อ ง บ ริ ษั ท  เห็ น ส ม ค ว ร ใ ห้ เส น อ ช่ื อ น า ง ส า ว 
สุวารินทร์ ก้อนทอง เข้าเป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมแต่งตั้งนางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษทั โดยมีรายละเอียดประวติัโดยสังเขปในหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้ 

เลขานุการบริษทัสอบถามว่าท่ีประชุมมีขอ้ซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัเพิ่มจ านวนกรรมการบริษทัและแต่งตั้งกรรมการบริษทั
เพิ่มเติมตามท่ีประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ 

ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ยจ านวน 275,145,218 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่เห็นดว้ยจ านวน ไม่มี 

งดออกเสียงจ านวน 2,835,000 เสียง  

บตัรเสียจ านวน ไม่มี 

มติที่ประชุม:  ท่ีประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมติัแต่งตั้งกรรมการบริษทัเพิ่มเติมจ านวน 1 ท่าน คือ นางสาวสุวารินทร์ กอ้นทอง  
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วาระที ่8 พจิารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

ประธานฯ มอบหมายใหน้ายศุภกร อุณหไพบูลย ์เลขานุการบริษทัช้ีแจงต่อผูถื้อหุน้ในวาระน้ี 

เลขานุการบริษทั แจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ การลงมติในวาระน้ี ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 
ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม โดยผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ กรรมการของบริษทัท่ีเป็น
ผูถื้อหุ้น จะไม่ลงคะแนนเสียงในวาระน้ี รวมทั้งกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระออกเสียงแทน
แต่ไม่ไดร้ะบุว่าจะให้ออกเสียงในทางใด กรรมการอิสระจะงดออกเสียงเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี 

ประธานฯ มอบหมายให้นายดุษิต จงสุทธนามณี ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนช่วยช้ีแจงต่อผูถื้อหุน้ในวาระน้ี 

นายดุษิต จงสุทธนามณี ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้
พิจารณาเร่ืองค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดยอ่ย โดยค านึงถึงความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี ความ
รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย และการปฏิบติังานของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ รวมถึง
อตัราผลตอบแทนของบริษทัอ่ืนท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมัติ
ค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับปี 2562 ในจ านวนเท่ากนักบัค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561 โดยจ่ายใน
รูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนตามจ านวนท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยกรรมการท่ี
เป็นพนักงานของบริษทัจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนในฐานกรรรมการบริษทั ดงัน้ี 

 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท) 

ประธานกรรมการบริษทั 35,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  50,000 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 20,000 

กรรมการตรวจสอบ 25,000 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 5,000 

กรรมการบริษทั (ท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร) 20,000 
หมายเหตุ:   
1) กรรมการบริษทัท่ีเป็นพนกังานของบริษทัจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือน  
2) กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนในฐานกรรรม
การบริษทั 

เลขานุการบริษทัสอบถามว่าท่ีประชุมมีขอ้ซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
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ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับปี 2562 ตามจ านวน
ท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ 

ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ยจ านวน 183,787,018 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.9999 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

ไม่เห็นดว้ยจ านวน 100 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0001 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

งดออกเสียงจ านวน ไม่มี 

บตัรเสียจ านวน ไม่มี 

มติทีป่ระชุม:  ท่ีประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุม อนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับปี 2561 ตามท่ีเสนอทุกประการ 

 

วาระที ่9 พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ประธานฯ มอบหมายให้นายดุษิต จงสุทธนามณี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบช่วยช้ีแจงต่อผู ้
ถือหุน้ในวาระน้ี 

นายดุษิต จงสุทธนามณี ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั มาตรา 120 
ก าหนดว่า ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของ
บริษทัทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู ้สอบบัญชีของบริษัทจากผลการปฏิบัติงาน 
ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบติังาน และอตัราค่าสอบบญัชี เห็นควรเสนอให้
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีส าหรับงบการเงิน ปี 2562 จากบริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุไชยยศ สอบบญัชี จ  ากดั และมี
รายนามดงัต่อไปน้ี  

1. ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4800  

2. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียน เลขท่ี 4301  

3. ดร.สุวจัชยั เมฆะอ านวยชยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6638  

คนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัพร้อมก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับงบการเงินปี 2562 เป็น
จ านวนเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท ทั้งน้ีค่าสอบบญัชีดงักล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอ่ืน 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีทั้ง 3 คน มีคุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทั
ย่อย ผู ้บริหาร ผูถื้อหุ้นใหญ่ หรือผู ้ท่ี เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
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ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั รวมถึงผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงัรายนามขา้งตน้ไม่มี
ผูส้อบบญัชีท่านใดปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีของบริษทั มาแลว้เป็นเวลาเกิน 7 รอบปีบญัชีติดต่อกนั โดย
มีรายละเอียดประวติัโดยสังเขปของผูท่ี้ไดรั้บเสนอแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมซ่ึง
จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีส าหรับปี 2562 ตามท่ีได้
น าเสนอ  

เลขานุการบริษทัสอบถามว่าท่ีประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีส าหรับปี 2562 
ตามท่ีเสนอ 

ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ยจ านวน 277,980,718 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.9937 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่เห็นดว้ยจ านวน 17,500 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0062 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียงจ านวน 2,000 เสียง 

บตัรเสียจ านวน ไม่มี 

มติที่ประชุม:  ท่ีประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน อนุมติัแต่งตั้ งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทัตามท่ีเสนอทุก
ประการ 

 

วาระที่ 10 พิจารณารับทราบเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยส าคัญ และอนุมัติ
เปลีย่นแปลงวตัถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างเป็นนัยส าคัญ 

ประธานฯ มอบหมายใหน้ายศุภกร อุณหไพบูลย ์เลขานุการบริษทัช้ีแจงต่อผูถื้อหุน้ในวาระน้ี 

เลขานุการบริษทัช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าสืบเน่ืองจากเม่ือวนัท่ี 12-14 มิถุนายน 2561 บริษทัได้เสนอ
ขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) จ  านวน 110 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 9.30 บาท 
โดยบริษทัไดรั้บเงินหลงัหกัค่าใชจ่้ายในการเสนอขายจ านวน 987.24 ลา้นบาท 

ต่อมา บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยส าคญั รวมจ านวนสอง
คร้ัง ไดแ้ก่ คร้ังท่ีหน่ึง เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2561 และคร้ังท่ีสองเม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2562 ซ่ึงขอ้กฎหมายท่ี
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เก่ียวขอ้งก าหนดให้การเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนยัส าคญั ให้กระท าไดเ้ม่ือ
ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และใหร้ายงานต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อทราบต่อไป 

นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2562 (ในวนัเดียวกบัการเปล่ียนแปลงฯ อยา่งไม่เป็นนยัส าคญั-คร้ัง
ท่ีสอง) บริษทัไดมี้การเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน IPO อยา่งเป็นนยัส าคญัไดแ้ก่ (1) ใชช้ าระคืนเงิน
กูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อธุรกรรมการลงทุนในบริษทั พีซีซีเอ แล็บบอราเทอร่ี จ  ากดั 
(PCCA) จ  านวน 150 ล้านบาท และ (2) ใช้ลงทุนในบริษทัย่อยซ่ึงประกอบธุรกิจขายตรง จ านวน 40 ล้าน
บาท ซ่ึงมีมูลค่ารวมคิดเป็นร้อยละ 32.23 ซ่ึงเกินกวา่ร้อยละ 15 ของจ านวนเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุ้นท า
ให้ตอ้งน าเสนอการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน IPO ทั้งสองรายการต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติั
รายละเอียดปรากฏในสารสนเทศ ซ่ึงส่งไปพร้อมหนงัสือเชิญประชุมปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมซ่ึงจดัส่ง
ใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ 

เลขานุการบริษทัสอบถามว่าท่ีประชุมมีขอ้ซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมรับทราบเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน IPO อยา่งไม่เป็นนยัส าคญั 
และอนุมติัเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน IPO อยา่งเป็นนยัส าคญั ตามท่ีเสนอ 

ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ยจ านวน 277,998,118 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.9992 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ไม่เห็นดว้ยจ านวน ไม่มี 

งดออกเสียงจ านวน 2,100 เสียงคิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0008 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

บตัรเสียจ านวน ไม่มี 

มติที่ประชุม:  ท่ีประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง โดยไม่มีเสียงคดัคา้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงนั้น อนุมติัเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างเป็นนัยส าคญัตามท่ีเสนอทุก
ประการ 

 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
คร้ังที ่1 (DOD-W1) เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง รองกรรมการผูจ้ดัการสายบัญชีและ
การเงิน ช้ีแจงต่อท่ีประชุม 
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นางสาวสุวารินทร์ กอ้นทองช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่เน่ืองดว้ยในช่วง 2-3 ปีขา้งหน้า บริษทัมีแผนท่ีจะ
พฒันาธุรกิจใหม่ ๆ เช่น การพฒันาผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดน ้ า โครงการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ การลงทุนใน
เคร่ืองมืออินโนเวชั่นด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นผูน้ าในธุรกิจ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร นอกจากน้ี บริษทัมีแผนการลงทุนใน สายการผลิตท่ีประเทศจีน ดงันั้นบริษทัมีความ
จ าเป็นท่ีตอ้งเตรียมความพร้อมดา้นเงินทุนเพื่อรองรับการลงทุน จึงมีความประสงคท่ี์จะออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 (DOD-W1) จ  านวนไม่เกิน182,222,222 หน่วย เพื่อ
จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราส่วน 2.25 หุ้นสามญั
เดิมต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ี หากมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิเกิดข้ึนจากการค านวณให้ปัดเศษ
ดงักล่าวทิ้ง และ ผูถื้อหุ้นท่ีได้รับสิทธิสามารถจองซ้ือเกินสิทธิของตนเองได้ โดยใบส าคญัแสดงสิทธิน้ีมี
ก าหนดอาย ุ2 ปี นบัจากวนัท่ีออก และมีราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากบั 0.10 บาท และมีอตัราการใชสิ้ทธิ 1:1 
และราคาการใชสิ้ทธิ 15.75 บาทต่อหุ้น โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิ (Record Date) ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดปรากฏในร่างขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ี
ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงส่งไปพร้อมหนงัสือเชิญประชุมล่วงหนา้แลว้ 

เลขานุการบริษทัสอบถามวา่ท่ีประชุมมีขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่  

ค าถาม นาย ศุภกิจ ศฤงคารพูนเพิ่ม ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามบริษทัเก่ียวกบัวตัถุประสงคก์าร
ใช้เงินจากเงินท่ีจะไดจ้ากการเพิ่มทุน และสมมุติฐานท่ีใช้ในการก าหนดวงเงินในแต่ละวตัถุประสงค์ และ
สอบถามเพิ่มเติมวา่ ท าไมบริษทัเลือกระดมทุนโดยใชว้ธีิการออกหุน้เพิ่มทุนซ่ึงท าให้สิทธิในหุน้ท่ีมีอยูข่องผู ้
ถือหุ้นลดลง (dilution effect) ถึงประมาณร้อยละ 30 ในขณะท่ีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt 
to Equity ratio : D/E) ของบริษทัในปัจจุบนันั้นยงัสามารถระดมทุนจากสภาบนัการเงินในรูปแบบของการ
กูย้มืได ้

ค าตอบ นางสาวสุวารินทร์ กอ้นทอง ช้ีแจงวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยวตัถุประสงคแ์ละวงเงินท่ีจะใชไ้วใ้น
เอกสารประกอบการน าเสนอวาระน้ีท่ีไดจ้ดัส่งไปพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้  

 นายดุษิต จงสุทธนามณี กรรมการบริษทั ช้ีแจงต่อผูถื้อหุ้นเพิ่มเติมวา่ การออกใบส าคญัแสดงสิทธิ
คร้ังน้ีไม่น่าจะมีผลกระทบท่ีท าให้ราคาหุ้นลดลง (Price Dilution) เน่ืองจากราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพท่ี
ค่อนขา้งสูงกวา่ราคาตลาดในปัจจุบนั  

ค าถาม นางสาวพรทิพย์ เยาว์พฤกษ์ชัย ผู ้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามบริษัทว่าก าไรต่อหุ้น 
(Earning Per Share :EPS) จะไดรั้บผลกระทบหรือไม่จากการออกหุน้เพิ่มทุนคร้ังน้ี  

ค าตอบ นายดุษิต จงสุทธนามณี กรรมการบริษทั ช้ีแจงต่อผูถื้อหุ้นวา่อาจมีผลกระทบบา้งซ่ึงข้ึนอยู่
กบัจ านวนหุ้นเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ แต่ในช่วงระยะเวลาอนัสั้น อาจไม่ได้
รับผลกระทบเน่ืองจากราคาการใชสิ้ทธิท่ีสูงกว่าราคาตลาดในปัจจุบนั ดงันั้นท าให้ผูถื้อหุ้นน่าจะใช้วิธีการ
ซ้ือหุน้มากกวา่การใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงท าใหจ้  านวนหุน้ของบริษทัเท่าเดิม   
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นอกจากน้ี นายดุษิต จงสุทธนามณี อธิบายเพิ่มเติมว่าในการพิจารณารูปแบบในการระดมทุนนั้น
บริษทัไดพ้ิจารณาโดยรอบคอบแลว้วา่ผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจะตอ้งสูงกวา่ตน้ทุนทางการเงินของกิจการซ่ึง
ส่วนหน่ึงสะทอ้นให้เห็นไดจ้ากท่ีบริษทัมีการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินให้มีความคุม้ค่ามากข้ึน
จากการจดัสรรเงินท่ีไดจ้าก IPO ท่ีเดิมมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างตราสินคา้ของตนเอง (Own Brand) จ  านวน 
200 ล้านบาท ท่ีอาจมีความไม่แน่นอนว่าจะได้ผลลัพธ์ตามท่ีคาดไว้แต่แรกเน่ืองจากสภาวะธุรกิจท่ี
เปล่ียนแปลงไปเป็นอยา่งมาก โดยบริษทัไดต้ดัสินใจน าเงินในส่วนน้ีมาใชส้ าหรับโครงการโรงสกดัวตัถุดิบ
และห้องปฏิบติัการวิจยัจ านวน 160 ลา้นบาท (ส่วนท่ีเหลืออีก 40 ลา้นบาทใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน) ซ่ึงท า
ให้เกิดการลดตน้ทุนการผลิต ส่งผลให้อตัราก าไรขั้นตน้เพิ่มข้ึน ซ่ึงจะเป็นผลประโยชน์ท่ีจะเกิดกบัผูถื้อหุ้น
ในระยะยาว 

ค าถาม นางสาวพรทิพย ์เยาวพ์ฤกษ์ชยั ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัแผนในการ
เขา้ไปลงทุนตั้งสายการผลิตในประเทศจีน  

ค าตอบ นายดุษิต จงสุทธนามณี กรรมการบริษทั ช้ีแจงต่อผูถื้อหุ้นวา่บริษทัไดรั้บความไวว้างใจให้
เป็นตวัแทนเร่ืองการผลิตอาหารเสริมในประเทศจีน โดยบริษทัมองว่าประเทศจีนเป็นตลาดขนาดใหญ่ท่ี
บริษทัสามารถแสวงหาโอกาสทางธุรกิจได ้โดยปัจจุบนับริษทัอยูร่ะหวา่งการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการ
ลงทุน ในระหวา่งน้ีบริษทัจะผลิตสินคา้ในประเทศไทยและส่งไปขายในประเทศจีนก่อน 

ค าถาม นางสาวพรทิพย ์เยาวพ์ฤกษช์ยั ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมวา่ท าไมบริษทัตอ้ง
ก าหนดราคาขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั คร้ังท่ี 1 (DOD-W1) ซ่ึงเงินท่ีไดมี้
จ านวนไม่มาก (ประมาณ 18 ลา้นบาท) และบริษทัจะน าเงินท่ีไดรั้บในส่วนน้ีไปใชเ้พื่อการใด 

ค าตอบ นายดุษิต จงสุทธนามณี กรรมการบริษทั ช้ีแจงต่อผูถื้อหุ้นวา่เงินท่ีไดจ้ากการขาย DOD-W1 
จะน าไปใช้เพื่อการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการต่าง ๆ ให้ตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ 

ค าถาม นายสมชยั สุชาติเจริญยิง่ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง ใหข้อ้สังเกตวา่การน าส่งหนงัสือเชิญประชุม
และเอกสารประกอบวาระการประชุมโดยวิธีให้ผูถื้อหุ้นตอ้งสแกนบาร์โคด้เพื่อดาวน์โหลดเอกสารผ่าน
เวบ็ไซตข์องบริษทันั้นอาจท าให้ผูถื้อหุ้นไม่ไดรั้บความสะดวกในการใชง้าน นอกจากน้ีบริษทัควรพิจารณา
ก าหนดสถานท่ีประชุมท่ีผูถื้อหุน้สามารถเดินทางไดส้ะดวกกวา่น้ี  

นายสมชยั สุชาติเจริญยิง่ ยงัไดส้อบถามเพิ่มเติมวา่หากมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นไม่เต็มจ านวน บริษทัจะ
จดัการหุน้เพิ่มทุนในส่วนท่ีเหลืออยา่งไร 

นอกจากน้ี นายสมชยัไดก้ล่าวช่ืนชมคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารท่ีสามารถผลกัดนัใหบ้ริษทัมี
การเติบโตและสามารถจ่ายปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

ค าตอบ นายดุษิต จงสุทธนามณี กรรมการบริษทั ช้ีแจงต่อผูถื้อหุ้นวา่การออก DOD-W1 เป็นการให้
สิทธิกบัผูถื้อหุน้รายเดิม ดงันั้นหากมีหุน้สามญัคงเหลือจากการใชสิ้ทธิ บริษทัก็จะด าเนินการลดทุนจด
ทะเบียนตามขั้นตอนท่ีกฎหมายก าหนด ส าหรับเร่ืองการน าส่งหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระ
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การประชุมโดยวธีิใหผู้ถื้อหุ้นตอ้งสแกนบาร์โคด้เพื่อดาวน์โหลดเอกสารผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทันั้น บริษทั
ไดด้ าเนินการตามค าแนะน าของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดค่าใชจ่้ายในการ
จดัพิมพเ์อกสารดงักล่าวซ่ึงมีตน้ทุนท่ีสูงมาก 

ค าถาม นาง พทัธหทยั ศรีสอน ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง ให้ขอ้แนะน าวา่บริษทัควรจดัพิมพแ์ละน าส่ง
หนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมซ่ึงรวมถึงรายงานประจ าปีเพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บ
ความสะดวกในการศึกษาขอ้มูลผลการด าเนินงาน รวมถึงวธีิการเดินทางมายงัสถานท่ีจดัประชุม 

ค าตอบ ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้น และรับเร่ืองน้ีไวพ้ิจารณาส าหรับการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ัง
ถดัไป 

ค าถาม นายณภทัร ปัญจคุณาธร ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง ให้ขอ้สังเกตเก่ียวกบัแผนงานการลงทุนของ
บริษทัวา่บริษทัมีแผนในการขยายธุรกิจแบบกา้วกระโดด กล่าวคือโครงการลงทุนรวมทั้งส้ินมีมูลค่าสูงกวา่
สินทรัพยร์วมของบริษทัเกือบสองเท่า การลงทุนในระดบัน้ีมีความเส่ียงท่ีจะส าเร็จมากนอ้ยเพียงไร บริษทัมี
ทรัพยากรและบุคคลากรเพียงพอท่ีจะด าเนินการให้สัมฤทธ์ิผลทุกโครงการหรือไม่ และท าไมบริษทัจึงไม่
เลือกวิธีการลงทุนแบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น แบ่งปันก าไรคร่ึงหน่ึงมาใช้ส าหรับการลงทุนเพิ่มเติมโดยอีก
คร่ึงหน่ึงก็จ่ายในรูปของเงินปันผลไปยงัผูถื้อหุ้น นอกจากน้ียงัไดแ้สดงความเห็นเพิ่มเติมว่าบริษทัไม่ควร
ก าหนดราคาขาย DOD-W1 เพราะหากราคาหุน้ต ่ากวา่ราคาการใชสิ้ทธิก็เท่ากบัวา่ผูถื้อหุน้เสียเงินจากการซ้ือ 
DOD-W1 

ค าตอบ นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง ช้ีแจงว่าบริษทัมีแผนงานท่ีชัดเจนในการใช้เงิน โดยมุ่งเน้น
โครงการท่ีสามารถเพิ่มรายได ้และชนิดของสินคา้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และเน่ืองจากโดย
ลกัษณะของธุรกิจน้ีท่ีแข่งขนักนัในดา้นนวตักรรม หากบริษทัไม่คงไวซ่ึ้งความเป็นผูน้ าในนวตักรรมใหม่ ๆ 
ก็อาจส่งผลถึงความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัซ่ึงยอ่มกระทบไปถึงรายได ้และก าไรท่ีจะส่งผา่นไปยงั
ผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี ผูบ้ริหารมีความมัน่ใจวา่โครงการท่ีจะท ามีความเป็นไปไดสู้งและจะท าให้บริษทักา้วเป็นผูน้ า
ในดา้นน้ี เช่น แผนการพฒันาโครงการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่สมุนไพร เป็นตน้ 

นายดุษิต จงสุทธนามณี กรรมการบริษทั เพิ่มเติมวา่ทุกโครงการมีการศึกษาความเป็นไปไดท่ี้ชดัเจน 
และใชค้วามระมดัระวงัในการด าเนินการอยา่งมาก เช่น โครงการลงทุนผลิตและขายตรงในประเทศจีนนั้น 
มีการประเมินความคุม้ค่าของการลงทุน และตอ้งมีการร่วมทุนกบัผูร่้วมทุนท่ีมีประสบการณ์การขายตรงใน
ประเทศจีนเพื่อจ ากดัความเส่ียง อีกประการหน่ึงหากบริษทัด าเนินการอยา่งค่อยเป็นค่อยไป อาจจะสูญเสีย
โอกาสความเป็นผูน้ าทางการตลาด และมีความเส่ียงท่ีเพิ่มสูงข้ึนจากการแข่งขนั  

นายดุษิต จงสุทธนามณี ช้ีแจงเพิ่มเติมในประเด็นราคาการใช้สิทธิว่าราคาดงักล่าวถึงแมเ้ป็นราคา
การใชสิ้ทธิท่ีสูงกวา่ราคาตลาดในปัจจุบนั อยา่งไรก็ตาม ผูถื้อหุน้ยงัมีระยะเวลาถึงสองปีในการพิจารณาท่ีจะ
ใชสิ้ทธิน้ีหรือไม ่โดยราคาหุน้นั้นก็ข้ึนอยูก่บัผลประกอบการ และปัจจยัอ่ืน ๆ ในอนาคต 

ค าถาม นายณภทัร ปัญจคุณาธร ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าหากในอนาคตราคาหุ้น
ต ่ากวา่ราคาการใชสิ้ทธิ ก็จะไม่มีผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิ ในกรณีน้ีบริษทัจะระดมทุนอยา่งไร 
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ค าตอบ นายดุษิต จงสุทธนามณี กรรมการบริษทั ช้ีแจงต่อผูถื้อหุน้วา่บริษทัมีแผนส ารองอยูแ่ลว้ เม่ือ
พิจารณาอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษทัยงัอยูใ่นระดบัท่ีบริษทัยงัสามารถกูเ้งินจากสถาบนั
การเงินมาใชส้ าหรับโครงการต่าง ๆ ได ้อยา่งไรก็ตามในการพิจารณา บริษทัจะตอ้งรักษาสมดุลเร่ืองตน้ทุน
ทางการเงินของกิจการให้เหมาะสมเพราะจะมีผลกระทบต่อผลตอบแทนของผูถื้อหุ้นโดยตรง รวมถึงอาจ
สะทอ้นไปถึงราคาหุน้อีกดว้ย 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีให้ข้อสังเกตท่ีเป็นประโยชน์ และขอให้ผูถื้อหุ้นมัน่ใจได้ว่า
บริษทัมีบุคลากรท่ีมีศกัยภาพท่ีจะด าเนินการโครงการต่าง ๆ เหล่าน้ีได ้ 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม 

ประธานฯ ช้ีแจงเพิ่มเติมว่าท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมผู ้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทตาม
รายละเอียดท่ีเสนอข้างตน้ และขอให้ท่ีประชุมมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการ
บริหารของบริษทั หรือ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและ/หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู ้มีอ  านาจในการก าหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ
รายละเอียดอ่ืน ๆ ของใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ การเขา้เจรจา ตกลงลง
นามในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งด าเนินการต่าง ๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบั
ใบส าคญัแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี ซ่ึงรวมถึงการน าใบส าคญัแสดง
สิทธิและหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยใ์นตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ยจ านวน 277,472,118 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.8100 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไม่เห็นดว้ยจ านวน 528,100 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.1899 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

งดออกเสียงจ านวน ไม่มี 

บตัรเสียจ านวน ไม่มี 

มติที่ประชุม:  ท่ีประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง อนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั คร้ังท่ี 1 
(DOD-W1) เพื่อจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)ตามท่ีเสนอทุก
ประการ 
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วาระที ่12 พจิารณาอนุมัติการเพิม่ทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายศุภกร อุณหไพบูลย ์เลขานุการบริษทัช้ีแจงต่อท่ีประชุม  

นายศุภกร อุณหไพบูลยช้ี์แจงต่อท่ีประชุมว่าวาระน้ีเป็นวาระสืบเน่ืองจากวาระท่ี 11 โดยเป็นการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 
(DOD-W1) โดยต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 91,111,111 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
205,000,000 บาท เป็นจ านวน 296,111,111 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 182,222,222 หุ้น มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท รายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน และร่างขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิ
และหนา้ท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัซ่ึงไดส่้งใหท้่านผูถื้อ
หุน้ล่วงหนา้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

เลขานุการบริษทัสอบถามวา่ท่ีประชุมมีขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามหรือ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามท่ีเสนอ 

ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ยจ านวน 277,472,118 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.8100 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ไม่เห็นดว้ยจ านวน 528,100 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.1899 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

งดออกเสียงจ านวน ไม่มี 

บตัรเสียจ านวน ไม่มี 

มติที่ประชุม:  ท่ีประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามท่ีเสนอทุกประการ 

 

วาระที่ 13 พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายศุภกร อุณหไพบูลย ์เลขานุการบริษทัช้ีแจงต่อท่ีประชุม  

นายศุภกร อุณหไพบูลยแ์จง้ต่อท่ีประชุมวา่วาระน้ีเป็นวาระท่ีตอ้งมีการด าเนินการเพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัวาระท่ี 11 และ 12 ครับ โดยหากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัในสองวาระท่ีกล่าวมา บริษทัจะต้องแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียด
ตามท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นท่ีส่งให้ล่วงหน้าครับได้ส่งให้ท่านผูถื้อหุ้นล่วงหน้าพร้อม
หนงัสือเชิญประชุมแลว้ 
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เดิม 
“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน

จ านวน 
205,000,000 บาท (สองร้อยหา้ลา้นบาท) 

 

 แบ่งออกเป็น 410,000,000 หุน้ (ส่ีร้อยสิบลา้นหุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 
 โดยแยกออกเป็น:    
 หุน้สามญั 410,000,000 หุน้ (ส่ีร้อยสิบลา้นหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (ศูนยหุ์น้)” 

 
แก้เป็น 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน

จ านวน 

296,111,111 บาท (สองร้อยเกา้สิบหกลา้นหน่ึงแสนหน่ึง
หม่ืนหน่ึงพนัหน่ึงร้อยสิบเอ็ดบาท) 

 แบ่งออกเป็น 592,222,222 หุน้ (หา้ร้อยเกา้สิบสองลา้นสองแสนสอง
หม่ืนสองพนัสองร้อยยีสิ่บสองหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 
 โดยแยกออกเป็น:    
 หุน้สามญั 592,222,222 หุน้ (หา้ร้อยเกา้สิบสองลา้นสองแสนสอง

หม่ืนสองพนัสองร้อยยีสิ่บสองหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (ศูนยหุ์น้)” 

 

เลขานุการบริษทัสอบถามว่าท่ีประชุมมีขอ้ซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัให้แกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทั 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามท่ีเสนอ 

ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ยจ านวน 277,472,118 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.8100 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ไม่เห็นดว้ยจ านวน 528,100 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.1899 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

งดออกเสียงจ านวน ไม่มี 
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บตัรเสียจ านวน ไม่มี 

มติที่ประชุม:  ท่ีประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง อนุมติัให้แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทั เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนตามท่ีเสนอทุกประการ 

 

วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดง
สิทธิทีอ่อกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายศุภกร อุณหไพบูลย ์เลขานุการบริษทัช้ีแจงต่อท่ีประชุม  

นายศุภกร อุณหไพบูลยแ์จง้ต่อท่ีประชุมวา่วาระน้ีเป็นวาระท่ีตอ้งมีการด าเนินการเพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัวาระท่ี 12 เพื่อจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดอ้นุมติัไป ส าหรับรองรับการใช้
สิทธิแปลงสภาพตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 (DOD-W1) โดยขอให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทั หรือประธาน
เจา้หน้าท่ีบริหาร และ/ หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหาร
ของบริษทั เป็นผูมี้อ  านาจในการก าหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นและเก่ียวเน่ือง
กบัการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั 
คร้ังท่ี 1 (DOD-W1) ตามท่ีจ าเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการน าหุ้นสามญัท่ีเกิดจาก
การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตลอดจนด าเนินการ
ขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีรายละเอียดปรากฏตาม presentation ท่ีน าเสนอ และท่ีส่งไปพร้อม
หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 

เลขานุการบริษทัสอบถามวา่ท่ีประชุมมีขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามหรือ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัเพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามท่ีเสนอ 

ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ยจ านวน 277,472,118 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.8100 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ไม่เห็นดว้ยจ านวน 528,100 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.1899 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

งดออกเสียงจ านวน ไม่มี 

บตัรเสียจ านวน ไม่มี 
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มติที่ประชุม:  ท่ีประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามท่ีเสนอทุกประการ 

 

วาระที ่15 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ไม่มีเร่ืองอ่ืนเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อทราบและ/หรือเพื่อพิจารณาอนุมติั 

ก่อนปิดการประชุม นางสาวศุภมาส อิศรภกัดี ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารได้สรุปภาพรวมทิศทางการ
ด าเนินงานของบริษทัในปี 2562 ต่อท่ีประชุม ดงัน้ี  

1. เน่ืองจากตลาดให้ความส าคญัเร่ืองคุณภาพของสินคา้ท่ีตอ้งไดม้าตรฐานและปลอดภยั ท าให้
เป็นผลดีต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

2. ธุรกิจบริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอร่ี จ  ากัด (PCCA) เป็นไปตามความคาดหวงั บริษัทยงั
สามารถรักษาฐานลูกคา้รายใหญ่ไวไ้ด ้และมีการเติบโตในทิศทางท่ีดี  

3. แผนงานการจดัตั้งโรงสกดัวตัถุดิบและห้องปฏิบติัการวจิยัอยูร่ะหวา่งการด าเนินการโดยจะแจง้
ผา่นส่ือใหท้ราบความคืบหนา้เป็นระยะ ๆ 

4. แผนการขยายธุรกิจไปยงัประเทศจีนอยู่ระหว่างการศึกษาซ่ึงบริษัทจะใช้เวลาศึกษาอย่าง
รอบคอบท่ีสุด 

5. รูปแบบของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของบริษทัในปี 2562 จะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากรูปแบบการ
ด าเนินธุรกิจท่ีต่างจากปีก่อนโดยจะมีการรับรู้ในรูปแบบงบการเงินรวม และโครงสร้างรายไดค้่าใชจ่้ายจะ
เปล่ียนแปลงเน่ืองจากมีธุรกิจทั้งประเภทอาหารเสริม เคร่ืองส าอาง และขายตรง 

 นางส าวศุภมาส  อิศรภัก ดี  ก ล่ าวให้ ความมั่น ใจกับ ผู ้ ถื อ หุ้ น ว่ าใน ฐานะ ท่ี ตน เป็ น 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัดว้ยนั้น ตนมีความมุ่งมัน่ท่ีจะท าใหบ้ริษทัเติบโตไปในอนาคตอยา่งย ัง่ยนื  

ค าถาม นายสมชยั สุชาติเจริญยิ่ง ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง เสนอให้บริษทัจดัให้มีการเยี่ยมชมโรงงาน
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้เขา้ใจถึงธุรกิจของบริษทัมากข้ึน 

ค าตอบ นางสาวศุภมาส อิศรภกัดี ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กล่าวขอบคุณส าหรับขอ้เสนอแนะและ
ขอรับเร่ืองน้ีไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ค าถาม นายปฏิการ กนกศิริมา ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามถึงสัดส่วนรายไดจ้ากการผลิตสินคา้ 
โดยเฉพาะตราสินคา้ (Brand) ใหญ่ ๆ วา่คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของรายได ้เพิ่มข้ึนหรือลดลงเม่ือเทียบกบัปี
ก่อน และมีลูกคา้ท่ีเป็น Brand ใหม่ ๆ เขา้มาบา้งหรือไม่ คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของรายได้ และรายไดจ้าก
ลูกคา้รายเดิมคิดเป็นร้อยละเท่าใดของรายได ้

ค าตอบ นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง รองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงินช้ีแจงว่าบริษทั
ยงัคงรักษาฐานลูกคา้ Brand ใหญ่ ๆ ไวไ้ด ้แต่หากมีการเปรียบเทียบค าสั่งซ้ือเป็นราย Brand อาจไม่สามารถ
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สะทอ้นได้ชัดเจนว่าบริษทัรักษาฐานลูกค้าไวไ้ด้เน่ืองจากรูปแบบธุรกิจของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น 
ลูกคา้มีการออก Brand สินคา้ใหม่ ๆ แต่ในภาพรวม บริษทัยงัคงสามารถรักษาฐานลูกคา้รายเดิมไวไ้ด ้

นางสาวศุภมาส อิศรภกัดี ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารช้ีแจงเพิ่มเติมว่ารายได้จากลูกคา้รายเดิมของ
บริษทัอาจมีการลดลงบา้งเน่ืองจากอาจมีการโยกค าสั่งซ้ือของลูกคา้บางรายไปยงั PCCA ด้วยเหตุผลทาง
ธุรกิจ หรือลูกคา้บางรายอาจอยูร่ะหวา่งการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ จึงยงัไม่มีค  าสั่งซ้ือในช่วงท่ีผา่นมา 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีสละเวลามาร่วมการประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์อยา่งยิง่ต่อบริษทั และกล่าวปิดการประชุม 

 

ปิดการประชุมเวลา 16.30 น. 

    

 

    ลงช่ือ       ประธานท่ีประชุม 
  (หม่อมหลวงเติมแสง  สรรพโส) 
 ประธานกรรมการบริษทั 

 

     

  นายศุภกร อุณหไพบูลย ์
   เลขานุการบริษทั / ผูบ้นัทึกการประชุม 


